

ไทย > อาศัยด้วยกัน > ครอบครัว > การดูแลเด็ก

การดูแลเด็ก

หากคุณเป็นผู้ปกครองในที่ทำงานหรือไม่สามารถดูแลบุตรหลานได้ด้วยเหตุผลอื่นใด

มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ครอบครัวกลางวัน หรือบริการดูแลเสริมในโรงเรียน เด็ก ๆ ได้รับการดูแลที่นั่นในระหว่างวัน

ด้วยวิธีนี้ คุณในฐานะพ่อแม่สามารถคืนดีกับครอบครัวและอาชีพได้

ตรวจสอบว่าสถานดูแลเด็กใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณและบุตรหลานของคุณ:

Mittagstisch / Hort: อาหารกลางวันภายใต้การดูแล

โรงเรียนมีโต๊ะอาหารกลางวันภายใต้การดูแลซึ่งเด็ก ๆ จะได้รับการดูแลในช่วงอาหารกลางวัน ทุกคนจะได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อบอุ่น และหลากหลาย

หลังอาหารเย็น เด็ก ๆ มีเกมและสื่อการวาดภาพและยังสามารถทำการบ้านที่นั่นได้อีกด้วย

ข้อมูลสามารถดูได้จากสำนักเลขาธิการโรงเรียนและบนเว็บไซต์ของโรงเรียน

Kita: เรือนเพาะชำกลางวัน

ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก (เรียกอีกอย่างว่า Kita (☺ เรือนเพาะชำกลางวัน)) ดูแลเด็กอายุ 0 ถึง 4 หรือ 6 ปี โดยปกติจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเวลา 11-12 ชั่วโมง

กิจกรรมการดูแลประจำวันจัดเป็นกิจกรรมประจำวันตามปกติ เด็ก ๆ กินข้าวด้วยกันและมีเวลาเล่นและพักผ่อน

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศูนย์ Kita (☺ เรือนเพาะชำกลางวัน) ในรัฐ St.Gallen ทางออนไลน์หรือสอบถามที่สำนักงานเทศบาล

[📄](#) รายชื่อบริการดูแลเด็กในรัฐเซนต์กาลลิน

ครอบครัวกลางวัน / สถานรับเลี้ยงเด็ก

ในครอบครัวกลางวันเด็กตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปจะได้รับการดูแลในครัวเรือนของผู้ดูแลเด็กเอง สิ่งนี้เป็นไปได้ เป็นประจำเป็นรายชั่วโมง ครึ่งวัน หรือเต็มวัน

การดูแลในครอบครัวดูแลเด็กมีจุดแข็งพิเศษ: ผู้ดูแลจะเหมือนกันเสมอ สิ่งนี้สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเด็กได้

นอกจากนี้กลุ่มเด็กมีขนาดเล็กและสามารถจัดการดูแลเป็นรายบุคคลได้

[📄](#) รายชื่อองค์กรครอบครัวรายวัน

การดูแลเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ส **ภาษาชาวสวิส (SRC) St.Gallen** จะช่วยคุณในการดูแลเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน

การดูแลเด็กมาที่บ้านของคุณและช่วยได้หาก:

- คุณในฐานะพ่อแม่ป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรืออยู่ใน โรงพยาบาล
- คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากชั่วคราว (เช่น หลังคลอด แยกทาง ระหว่างตั้งครรรภ์ เสียชีวิต ฯลฯ)

สำหรับผู้อยู่อาศัยในเมือง St.Gallen **บริการดูแลเด็กของศูนย์สตรี** มีหน้าที่รับผิดชอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 071 222 04 80

จุดติดต่อ

ค้นหาจุดติดต่อ คำแนะนำ หรืออำนาจที่เหมาะสมในพื้นที่ของคุณ: [จุดติดต่อ](#)

